



จดหมายข่าว

# พระวารุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY



ผลิตโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 043-722118-9, 043-713080-9 www.rmu.ac.th

ปีที่ 48 ฉบับที่ 045 ประจำวันอังคารที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564

## กองคลัง จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตฯ

วันที่ 26 มกราคม 2564 อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ห้องประชุมวิญญูคุณานันท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โดยมี ดร.ลำดวน ดวงคมทา ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร โททำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินการคลัง เป็นวิทยากร โดยกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดทำงบการเงินมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดทำงบการเงินเกี่ยวข้องกับการวางแผนในการจัดทำต้นทุนผลผลิต เพื่อเป็นการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐการปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบบริหารภาครัฐแนวทางใหม่ที่มุ่งเน้นผลงานและผลลัพธ์ ที่ต้องมีการกำกับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกคณะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สักส่วนในการจ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร โดยได้กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตฯ ออกเป็น 3 ช่วง

### ช่วงที่ 1 วันที่ 26 มกราคม 2564

-จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้คณะสรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจำแนกค่าใช้จ่ายในแบบฟอร์มของแต่ละหน่วยงาน/หลักสูตร

-สรุปรวมค่าใช้จ่ายของแต่ละคณะ/หน่วยงานสนับสนุน

### ช่วงที่ 2 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

-ร่วมกันกำหนดเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายสู่หลักสูตร

-ปันส่วนค่าใช้จ่ายของคณะ/หน่วยงานสนับสนุน/ค่าเสื่อมราคา/บัณฑิตศึกษาลงสู่ระดับหลักสูตร

### ช่วงที่ 3 วันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2564

-สรุปต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2563

-แผนการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารงานมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร



## กักันตึน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ที่บริเวณคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สาขาประมงจัดสาธิตกักันตึน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งออกแบบและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร ร่วมกับนักศึกษา บุคลากร และอนุรักษ์ฟาร์มปลา บ้านแห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งงานวิจัยทางการประมงเพื่อตอบโจทย์การใช้พลังงานทดแทน ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ ตลอดจนกระตุ้นพ่อแม่พันธุ์ปลาให้สืบพันธุ์วางไข่ให้เร็วขึ้น



## สรุปประเด็นสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2563

ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. โดยจัดการประชุมแบบปกติ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ #โดยให้มีการตรวจวัดไข้ #ใส่หน้ากาก #ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าห้องประชุม ซึ่งที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงขอสรุปประเด็นสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2563 ให้คณาจารย์ บุคลากร ได้รับทราบ ดังนี้

1. สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
2. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับบัณฑิตศึกษา (ครั้งที่ 6/2563) รวมจำนวนทั้งสิ้น 19 ราย ได้แก่ ระดับปริญญาโท จำนวน 11 ราย ระดับปริญญาเอก จำนวน 8 ราย
3. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
4. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
5. สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
6. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
7. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุศึกษาระดับปริญญาตรี และครุศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ... โดยเห็นสมควรให้ปรับปรุงครุศึกษาระดับปริญญาตรี และครุศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
8. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานการประเมินองค์ประกอบที่ 6 ด้านการผลิตและพัฒนาครู
9. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้แก้ไขข้อ 5 วรรคแรก ข้อ 10 และข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
10. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2563
12. สำหรับรายละเอียดข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถติดตามได้ที่ <https://council.rmu.ac.th/web/> หรือเว็บไซต์ของ “สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” หลังจากผู้มีอำนาจลงนามเรียบร้อยแล้ว อนึ่ง สภามหาวิทยาลัย กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 2/2564 ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 หากหน่วยงานใด มีเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ต้องดำเนินการเสนอเรื่อง โดยผ่านกระบวนการประชุมตามขั้นตอน และขอให้เตรียมเอกสาร ให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ที่สุด จำนวน 1 ชุด พร้อมไฟล์แนบ ส่งมายัง “คุณขวัญชนก อารีเอื้อ” ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เบอร์โทรภายใน 317 ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อฝ่ายเลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จะดำเนินการตามขั้นตอนและนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

## โรงเรียนเพาะปลูกควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถเพาะเลี้ยงกบได้ตลอดทั้งปี

วันที่ 22 มกราคม 2564 ที่บริเวณคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม “ผศ.ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร” ผู้ช่วยอธิการบดี บุคลากร นักศึกษา เกษตรศาสตร์ แชนงประมง ร่วมกันพัฒนาและออกแบบ โรงเรียนเพาะปลูกควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ สำหรับกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงกบ เพื่อให้สามารถเพาะเลี้ยงกบได้ตลอดทั้งปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกบนา เพื่อการค้าและอนุรักษ์พันธุกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

